

TIN TỨC CỨU TRỢ

Tin giở chót trong LT 39, trang 20, có ghi là số tiền cứu trợ do AH Nguyễn Thái Hai chuyên về V.N đã tới tay các AH được giúp. Nay được tin rõ ràng chi tiết nên đăng tải để toàn thể các AH được biết.

Sau đây là thờ của AH Nguyễn Thái Hai và của AH ở Việt Nam.

Thân gửi các anh trong Ban Phụ Trách Lá Thư.

Xin chuyển tin vui đến cũng các anh là tôi đã nhận được tin tức về việc chuyển tiền trợ cấp cho một số bạn tôi đã nhận mấy tháng trước đây. Xin đính kèm giấy nhận tiền để các anh tuý nghi.

Riêng phần anh Nguyễn Bô ở Nha Trang người nhà tôi đã chuyển đi bằng bưu điện, tuy chưa có tin tức gì nhưng tôi tin là có kết quả vì chúng tôi đã dùng phương thức này nhiều lần rồi.

Nếu báo chữa lên khuôn, xin các anh cho vào tin giở chót để các bạn của ta cùng chia vui với nhau.

Luôn tiên xin AH Vĩnh chuyển lại cho tôi 100\$ phần trợ cấp cho anh Hồ Đăng Lê mà tôi đã nhận được AH Tạ Huyền đồng ý trước đây chắc AH Tạ Huyền quên báo cáo cho AH Vĩnh. Lý do thêm anh Lê vào là để người nhà tôi có dịp làm quen với anh Lê với hy vọng anh Lê sẽ cung cấp thêm 1 số địa chỉ các anh em bên nhà để ta tiếp tục đột khác.

Thân chúc các anh vui vẻ, nhiều sức khỏe để hoàn tất tốt phần còn lại của nhiệm kỳ.

Ký tên
Nguyễn Thái Hai

T.B. Cho tôi gửi lời mừng đặc biệt đến anh Tăng Bửu Long đã được gia đình đoàn tụ gần đây.



Thư Tin về cứu trợ

A. TỬ TRẠI TỶ NẠN

Thờ của AH Nguyễn Văn Chi viết tử trại Panatnikhom (Tháilan).

Panatnikhom, 12-8-1987

Kính gửi anh chị Vĩnh và tất cả AHCC,

Thưa anh chị,
Nhận được thư anh chị và tiền cứu trợ tôi bồi hồi, cảm động, thật không ngờ, một thứ tình cảm sống đầy trong lòng.

Thú thật, sau mười hai năm bị dây võ chúng tôi đã mất tất cả mọi niềm tin và hi vọng. Bước chân vào trại tị nạn lại lâm vào tình cảnh chới với khác, chúng tôi như bị lạc lỏng, bỏ rơi... Không cảm được vì các con tôi còn quá nhỏ dại, yếu đuối, tôi đành phải gọi thờ đi để cầu cứu ở vài người bạn quen biết qua lại nhiều trong quá khứ và Lá Thư AH của anh. Nhưng gọi rồi, mơn mõi trông chờ, ba tháng đã trôi qua, lúc đã tuyệt vọng vì những bức thư trả lại, tôi đã nhận được thư và 150 Mỹ Kim của hồi anh gửi tặng. Chúng tôi xin gửi đến anh chị và AHCC. Sự cảm tạ chân thành của gia đình chúng tôi về tình ái hữu quý báu của các anh chị. Tôi đang nằm bệnh viện Chonburi, mổ điều chỉnh màng bụng đã hai tháng nay, đọc Lá Thư AHCC (số 38) của anh gửi, tôi thấy phần khởi và yêu đời trở lại. Sự liên hệ, cứu trợ của anh chị và các ái hữu chẳng những đã giúp đỡ gia đình chúng tôi nhưng thiếu thốn về vật chất mà con đem lại một sự an ủi vô biên